



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
เลขรับ	1937
วันที่	24 เม.ค. 66
เวลา	14.07 น.

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๖๒๐๑/ว๕๘๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตามที่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๗ ฉบับ นั้น

ในการนี้ สอวช. ขอเรียนแจ้งว่า เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบคลุมถึงกรณีคนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หรือเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจึงได้ออกแนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางของสภานโยบายฯ ได้ที่ <https://www.nxpc.or.th/content/law/8194>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิติพงศ์ พร้อมวงศ์)

ผสอวช.

เอกสารแนบ แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๕



แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๕

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเห็นสมควรกำหนด
แนวทางในการประกาศกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๑. กรณีคนต่างด้าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
อย่างมีนัยสำคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ในราชอาณาจักร
และให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

๒. กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้รับทุนหรือเป็นนักวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐ และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์สำคัญต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ในราชอาณาจักรและให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

หากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมประสงค์จะให้สภานโยบายประกาศกำหนด
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่คนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะตาม ๑. หรือ ๒. ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภานโยบาย
เพื่อประกาศเป็นกรณี ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ